

NGHỊ QUYẾT
Của Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh
Khóa II, Kỳ họp thứ 5 (11-12/5/1982)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Sau khi nghiên cứu và thảo luận các báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố về tình hình thực hiện kế hoạch quý I/1982 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch quý II,

QUYẾT NGHỊ:

1. Nhất trí thông qua báo cáo về đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch quý I năm 1982 của thành phố. Trong điều kiện vật tư, nguyên liệu của Nhà nước cung cấp có giảm so với năm 1981 nhưng các mặt kinh tế, và xã hội ở thành phố có mức phát triển, tăng nhiều so với cùng kỳ năm 1981 về giá trị tuyệt đối và về tỷ lệ thực hiện kế hoạch quý I/1982. Đó là nhờ sự quyết tâm cao trong lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện; các ngành, các cấp, các tầng lớp nhân dân đã nỗ lực thực hiện các chủ trương, biện pháp do nghị quyết kỳ họp thứ 4 của Hội đồng nhân dân thành phố đề ra.

Tuy nhiên, nhiệm vụ kế hoạch trong các quý sau của năm 1982 còn nặng, vì nhiều chỉ tiêu kế hoạch quý I chưa đạt và thành phố còn những vấn đề khó khăn cấp bách trong sản xuất công nghiệp, trong đời sống của cán bộ, công nhân, viên chức và trong tình hình trật tự, an toàn xã hội cần phải nỗ lực phấn đấu tạo những chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa.

2. Để thực hiện tốt phương hướng nhiệm vụ quý II và đầu quý III năm 1982 của thành phố, Hội đồng nhân dân thành phố yêu cầu các cấp, các ngành phát huy sáng kiến, nỗ lực vận dụng và chấp hành Nghị định của Đại hội toàn quốc thứ 5 của Đảng Cộng sản Việt Nam, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm 1982. Để tạo điều kiện hoàn thành kế hoạch năm 1982, sản xuất công nghiệp và tiểu - thủ công nghiệp đến cuối tháng 6/1982 thành phố phải đạt giá trị tổng sản lượng tối thiểu là 43% kế hoạch năm. Để bảo đảm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ nặng nề trước mắt cần tích cực giải quyết nguyên liệu, vật tư cho sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, thực hành tiết kiệm, tăng năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm; giải quyết thức ăn gia súc để phát triển chăn nuôi; tiếp tục cải tạo và tổ chức lại các ngành kinh tế - kỹ thuật và thị trường xã hội chủ nghĩa.

Về phân phối, lưu thông và đời sống, Hội đồng nhân dân thành phố nhấn mạnh việc tăng cường hoạt động xuất nhập khẩu, mở rộng hoạt động kinh doanh thương nghiệp đi đôi với tăng cường quản lý thị trường và chăm lo đời sống công nhân viên chức (nhất là trong các ngành hành chính, sự nghiệp), giải quyết

việc làm cho nhân dân lao động. Hội đồng nhân dân thành phố yêu cầu các cấp và các ngành chú trọng hơn giải quyết hai khâu quan trọng sau đây:

a) Phát động phong trào quần chúng thực hành tiết kiệm và bảo vệ tài sản xã hội chủ nghĩa đi đôi với đẩy mạnh sản xuất và kinh doanh nhằm chống lãng phí, chống ăn cắp và chống thất thoát tài sản xã hội chủ nghĩa.

b) Gây một chuyển biến mạnh mẽ trong việc thực hiện pháp chế xã hội chủ nghĩa, bằng cách phát động một phong trào sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật. Trên cơ sở đó, xây dựng ý thức tôn trọng pháp luật trong quản lý kinh tế và tệ nạn xã hội, thực hiện tốt pháp lệnh của Hội đồng Nhà nước về xét và giải quyết các đơn khiếu nại và tố cáo của nhân dân, xử lý kỷ luật nghiêm minh đối với những người vi phạm.

Hội nghị Hội đồng nhân dân thành phố nhất trí với những biện pháp do Ủy ban nhân dân thành phố đề ra nhằm giải quyết các vấn đề cấp bách trước mắt, đồng thời ủy nhiệm cho Ủy ban nhân dân, các ban chuyên môn của Hội đồng nhân dân, các tổ đại biểu cùng phối hợp với mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, nghiên cứu và đề ra những chủ trương, biện pháp đầy đủ hơn để tăng cường chỉ đạo, tổ chức thực hiện ở cơ sở, tăng cường kiểm tra, giám sát, phát huy những nhân tố mới giải quyết các khó khăn, tạo ra những chuyển biến mới cơ bản hơn trong thời gian tới.-

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 17 tháng 5 năm 1982

TM. Đoàn chủ tịch kỳ họp
Chủ tọa điều khiển phiên họp

Nguyễn Việt Nam